

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  
CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH TÂY NINH NHIỆM KỲ 2021-2026**

**\* SƠ LƯỢC BẢN THÂN**

- Họ và Tên: Nguyễn Thế Phương.
- Ngày tháng năm sinh: 07/01/1978
- Chức vụ, đơn vị công tác: phó trưởng phòng Quản lý công nghiệp năng lượng, Sở Công Thương Tây Ninh

**\* CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

**- Nhận thức của bản thân về vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong hệ thống chính trị ở Việt Nam**

Tôi nhận thức Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

**- Những hoạt động của bản thân trong thời gian qua**

+ Từ ngày 02/5/2002 đến ngày 14/02/2008:

Công chức Sở Công Nghiệp Tây Ninh, thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước về cung ứng sử dụng điện và đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn tỉnh.

Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng các công trình điện địa phương theo phân cấp của UBND tỉnh.

+ Từ ngày 15/02/2008 đến ngày 31/3/2020:

Viên chức Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Tây Ninh, thực hiện công tác tư vấn quản lý đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp và tư vấn phát triển công nghiệp địa phương

Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp: tư vấn thẩm tra, khảo sát và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán; tổ chức đấu thầu; quản lý dự án; giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp.

Tư vấn quản lý an toàn công nghiệp; kiểm toán năng lượng, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cho các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh cất giữ và sử dụng hóa chất nguy hiểm trong lĩnh vực công nghiệp.

Công tác khuyến công hỗ trợ doanh nghiệp trình diễn ứng dụng khoa học kỹ thuật mới và đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến vào dây chuyền sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh.

+ Từ ngày 01/4/2020 đến nay:

Công chức Sở Công Thương Tây Ninh, thực hiện công tác quản lý hành chính nhà nước về công nghiệp, năng lượng địa phương.

Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách về lĩnh vực công nghiệp; tiêu thủ công nghiệp trong ngành công thương.

Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các quy hoạch, phương án phát triển cụm công nghiệp; triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, xây dựng mới các cụm công nghiệp. Thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công và công nghiệp hỗ trợ tại địa phương.

Thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

**- Những vấn đề quan tâm về kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và địa phương**

Ngành công nghiệp tỉnh Tây Ninh từng bước phát triển theo hướng hiện đại, hàm lượng công nghệ cao. Thực hiện lập quy hoạch, phương án phát triển công nghiệp theo từng giai đoạn cụ thể, có tầm nhìn để định hướng phát triển công nghiệp bền vững.



Trên địa bàn tỉnh, hệ thống điện lưới quốc gia đạt chuẩn, đảm bảo chất lượng, quản lý vận hành đúng kỹ thuật an toàn điện, được ngành điện và nhà nước đầu tư rộng khắp.

**- Trách nhiệm của người đại biểu khi được cử tri tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân**

Đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp Hội đồng nhân dân, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân.

Liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi mình thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và ít nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri.

Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân, có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, vận động và cùng với Nhân dân thực hiện các nghị quyết đó.

Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết.